



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุงกระสัง  
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ “ให้หน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบุงกระสังจึงมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุงกระสัง จึงกำหนดนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้

๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงกระสังทุกคนต้องไม่รับและไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
๒. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงกระสังทุกคน ต้องไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีขอบด้วยกฎหมาย
๓. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี หรือการแสดงความต้อนรับในโอกาสต่างๆตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดี หรืออวยพรโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้ของขวัญหรือของกำนัล
๔. ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุงกระสังทุกคนมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

จึงขอประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเสนอ ไพบูลย์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงกระสัง

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)



## องค์การบริหารส่วนตำบลบุงกระสัง

ผู้บริหาร และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ  
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุงกระสัง

**N**   
Gift Policy

**“งดให้ งดรับ”**

ของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด  
จากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล  
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส



นายเสนอ ไพบุลย์วงศ์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงกระสัง